



ที่ ชม ๕๙๐๐๑ / ว ๓๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง ชม ๕๐๒๔๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน / สมาชิกสภาเทศบาล / ผู้จัดการสถานีวิทยุฮอดสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๒๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ เป็นการกระจายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่การตัดสินใจให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาไปสู่การบริหารงานตามพระราชฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำนักปลัดเทศบาล

งานกาารเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๐๓ ๒๑๒๘

โทรสาร ๐ ๕๓๐๓ ๒๑๒๙

“ท้องถิ่นร่วมใจ เชียงใหม่ใสสะอาด”



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ๒๐๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ เป็นการกระจายความรับผิดชอบและอำนาจการตัดสินใจให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาไปสู่การบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี โดยให้มีอำนาจวินิจฉัย สั่งการ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ยกเว้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณและการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีแต่เพียงผู้เดียว ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และต้องทำภายใต้กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนด กรณีเกิดปัญหา ต้องรีบรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบทันที หากมีคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

บัญชีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 แนนทำยคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๒๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ได้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่ได้รับมอบ	อาศัยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงาน
นายจตุรพร ปินตาอินทร์	อำนาจในการโต้ตอบหรือแจ้งหนังสือราชการต่าง ๆ	พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒	โต้ตอบหนังสือราชการ วินิจฉัย สั่งการ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง และสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)
	อำนาจในการอนุญาตให้ใช้หรือสิ่งใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ)	พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒	อนุญาตให้ใช้หรือสิ่งใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ)
นายอรรถพล กันทาคำ	อำนาจในการโต้ตอบหรือแจ้งหนังสือราชการต่าง ๆ	พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒	โต้ตอบหนังสือราชการ วินิจฉัย สั่งการ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ